

# SỐNG ĐẠO

"Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con !" (Gioan 13,14)



Tổng Giáo Phận Toronto - Archdiocese of Toronto  
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM  
Vietnamese Martyrs Parish  
St. Cecilia's Church  
161 Annette Street, Toronto, Ontario, Canada M6P 1P5  
Telephone : [416] 769-8104 Fax: [416] 604-2607  
E-mail: gxcttdvntor@gmail.com

## PHỤNG VỤ LỜI CHÚA & SINH HOẠT CỘNG ĐÀN

**Lễ Chúa Nhật: Thứ Bảy: 5g00 chiều.**  
**Chúa Nhật: 1g00 trưa và 4g00 chiều.**

**Giờ Cầu Nguyện ngày thường:**  
**Từ Thứ Ba đến Thứ Sáu: 5g00 chiều đến 6g00 tối.**

## CHÚA NHẬT 32 QUANH NĂM B

Ngày 07 Tháng 11 Năm 2021

**Hát Nhập Lễ: Tv 87,3**

Lạy Chúa, xin cho lời con cầu nguyện vọng tới Ngài, xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức.

**Bài Đọc I: 1 V 17,10-16**

*Bà góa lấy bột làm một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho ông Ê-li-a.*

**Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.**

Ngày ấy, ngôn sứ Ê-li-a đứng dậy đi Xa-rép-ta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà góa đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói : "Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống." Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói : "Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa !" Bà trả lời : "Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết." Ông Ê-li-a nói với bà : "Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này : 'Hũ bột sẽ không vơi và dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất'." Bà ấy đi và làm như ông Ê-li-a nói ; thế là bà ấy cùng với ông Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, và dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Ê-li-a mà phán.

Đó là lời Chúa.



**HÁT ĐÁP CA: Tv 145,6b-7a.7b-8.9-10 (Đ. c.1b)**

**D. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !**

Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn.

**D. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !**

Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù loà. Chúa cho kẻ bị chìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính.

**D. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !**

Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, những phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở, Xi-on hỡi, Chúa Trời người hiền trị ngàn đời.

**D. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !**

**Bài Đọc II: Hr 9,24-28**

*Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xóa bỏ tội lỗi muôn người.*

**Bài trích thư gửi tín hữu Hép-rì.**

Thưa anh em, Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phạm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó, không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, Người đã phải chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người.

Đó là lời Chúa.

**TUNG HỒ TIN MỪNG: Mt 5,3**

*Allêluia, Allêluia, Allêluia: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Allêluia, Allêluia, Allêluia.*

**Tin Mừng: Mc 12,38-44**

*Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.*

**Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.**

Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng : "Anh em phải coi chừng những ông kính sư ưa đạo quanh, xứng xứng trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ

nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. "Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói : "Thầy bảo thật anh em : bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân."

Đó là lời Chúa.

## Ca Hiệp Lễ:

Tv 22,1-2

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.

### Kính Kính Thánh Martin De Porres, OP

Lạy Thánh Martinô rất khiêm nhường, lòng thương yêu nồng nhiệt của Người chẳng những che chở các anh em túng nghèo, mà lại cả những thú vật ngoài đồng, thật là gương huy hoàng của đức bác ái, chúng con kính mừng và cầu khẩn Người. Từ tòa cao Người ngự, xin đoái thương nhậm lời anh em túng nghèo kêu xin, để chúng con được bắt chước nhân đức Người mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ, can đảm vác Thánh Giá theo chân Chúa Cứu Thế và Mẹ Sầu Bi, sau hết được về nước Thiên Đàng. Vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúng con. Amen.

## THÔNG BÁO

### MỪNG LỄ BỐN MẠNG GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

• Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam long trọng mừng Lễ kính Quan Thầy Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo vào Thứ Bảy, Thánh lễ lúc 5g00 chiều, Chúa Nhật lúc 1g00 trưa và 4g00 chiều ngày 14-11-2021.

### Cập Nhật Hoá Danh Sách Giáo Dân

• Giáo xứ đang cập nhật hoá danh sách Giáo dân, xin quý ông bà và anh chị em nào **trong 1 năm qua đã đổi địa chỉ**. Xin cho VPGX biết hoặc viết vô bao thơ dâng cúng, để văn phòng tiện cho việc cập nhật hoá danh sách Giáo dân. Xin chân thành cảm ơn.

## CHÚC MỪNG

### Cha Chánh Xứ, Cha Phó Xứ và Giáo Xứ xin chúc mừng:

• Ban Hướng Dẫn, nhân dịp mừng bốn mạng Thánh Martinô. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Martinô ban muôn ơn phúc cho quý hội viên và kính chúc Ban Hướng Dẫn luôn hăng say trong công việc mục vụ Giáo Hội và Giáo xứ.

♦ Các em : **Rosa Phạm Huỳnh Khánh Ngọc, Maria Davis Ashter, Giuse Nguyễn Jason và Nguyễn Lan Chi Zoey** mới lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội tại Giáo xứ chúng ta. Nguyễn xin Chúa ban cho các em, những người đỡ đầu, và gia đình một đời sống tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa.



ShareLife

Xin quý ông bà anh chị em quảng đại đóng góp cho chương trình ShareLife của tổng giáo phận Toronto.

### ♦ Tuần tới sẽ có xin tiền lần 2 cho Quỹ Hưu Trí Các Cha.

Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị trong việc yểm trợ sinh hoạt của Giáo xứ và duy trì nhà Chúa.

